



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ฉบับลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ซึ่งดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้น และตรวจคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และประกาศรายละเอียดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรทราบดังนี้

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริง ตามที่ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรแจ้งในใบสมัคร และรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครครบถ้วน หากปรากฏภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

๒. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เข้ารับการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ณ สนามสอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หากผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรไม่ไปตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

๓. กำหนด วัน เวลา สถานที่คัดเลือก

ภาค ก การประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๕๐ คะแนน)

วัน/เวลา	การประเมิน	คะแนน	หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	ภาค ก การประเมินความรู้ความสามารถ -โดยการประเมินประวัติ ผลงาน และแนวคิดในการปฏิบัติงาน	๕๐ คะแนน	ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๒ กลุ่มบริหารงานบุคคล

ภาค ข การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๕๐ คะแนน)

วัน/เวลา	การประเมิน	คะแนน	หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	ภาค ข การประเมินความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์	๕๐ คะแนน	ห้องประชุมชั้น ๓ ดร.มังกร-ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์

๔. ผู้เข้ารับบริการสรรหาและเลือกสรรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไปถึงสนามสอบก่อนเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง

๕. ให้ผู้เข้ารับบริการสรรหาและเลือกสรรเตรียมไปในวันสอบ บัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีเลขประจำตัว ๑๓ หลัก ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ที่บัตร มาแสดงคู่กันในวันสอบ

๖. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จะประกาศผล ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ และทางเว็บไซต์ <https://www.kkzone1.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายอรันต์ แสงนิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

ที่	เลขประจำตัวผู้สอบ	ชื่อ - ชื่อสกุล	วัน เวลา และสถานที่สอบ	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวศิริินภา เฉ็ดพันธ์	วันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗	
๒	๐๐๒	นายสิทธิศักดิ์ วิเศษสัตย์	ณ ห้องประชุมชั้น ๓	
๓	๐๐๓	นางกัญญาภัทร อัมเถื่อน	ดร.มังกร - ดร.ประภา ภัคดีโพธิ์	
๔	๐๐๔	นางสาวมาริสา สาและ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	
๕	๐๐๕	นางสาวรัชดา พุทธาพิภักดิ์	ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑	
๖	๐๐๖	นางสาวทิพย์สุดา สิงห์โคตร	เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	
๗	๐๐๗	นายเขตโสภณ โพธิ์เกตุ		
๘	๐๐๘	นางสาวศิริพร ไชยชิต		
๙	๐๐๙	นางสาวเปรมจิต ตลประสิทธิ์		

